

### HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Từ sau cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 7/2023, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện việc điều tra, xem xét, xử lý vụ án, vụ việc. Các cấp ủy, chính

quyền đã tích cực chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản đón đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo sau cuộc họp tháng 7/2023, do đó các vụ án, vụ việc đều có kết quả mới so với kỳ họp trước. Sau khi nghe báo cáo, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban

Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 7/2023; tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý sai phạm theo quy định.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã thảo luận về các nội dung trong kế hoạch giám sát các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh

năm 2022. Thông qua giám sát nhằm triển khai thực hiện kịp thời chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đối với các cuộc thanh tra, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, ngành, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh

công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh tra và việc khắc phục những sai phạm, hạn chế, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra. Xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm toán.

### TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

giám sát, hướng dẫn học sinh bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Cũng trong năm học, các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng, an ninh phù hợp với thực tiễn địa phương. Tại hội thao quốc phòng, an ninh toàn quốc, đoàn Thái Bình đạt 1 giải nhất đồng đội và 1 giải khuyến khích cá nhân.

Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất, quốc phòng, an ninh bằng việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh.

### NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

thành viên rất đông đảo; chất lượng phần biện còn thấp, chưa phát hiện được nhiều mâu thuẫn và chưa có nhiều luận cứ sắc bén...

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các nhà khoa học đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ công tác tư vấn, phân biện và GDXXH, đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phân biện và GDXXH của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về những quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về hoạt động tư vấn, phân biện và GDXXH; thúc đẩy việc thể chế hóa các cơ sở pháp lý về tư vấn, phân biện và GDXXH; tích cực vận động và tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phân biện và GDXXH; nâng cao năng lực tư duy phân biện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Thông qua hội thảo nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động tư vấn, phân biện và GDXXH của đội ngũ trí thức, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua diễn tập nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể...

### TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao chất lượng hoạt động trong tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và truyền thông giáo dục...

\* Chiều ngày 24/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Trong năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục từ cơ sở. Chất lượng giáo dục đạt yêu cầu định và phát triển. Trong năm học, các cấp học đã tổ chức thành công nhiều lớp tập huấn, nhiều chuyên đề cấp huyện, cấp tỉnh, các hội thi, hội giảng theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Các trường đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, đặc biệt trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường từng bước được bổ sung theo hướng hiện đại, số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", năm học 2023 - 2024 ngành giáo dục huyện Kiến Xương đặt mục tiêu tiếp tục ổn định mạng lưới trường lớp; duy trì 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu trong năm học có thêm ít nhất 2 trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; kết quả các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và kết quả xếp loại thi đua cuối năm của toàn ngành đứng thứ tư trở lên.

### QUỲNH PHỤ

#### Tập huấn kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ngày 24/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại 2 xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc.

Trong 1 ngày, các đại biểu là cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi tại 2 xã được truyền đạt kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướng dẫn cách thu thập thông tin đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hỗ trợ, can thiệp và hướng giải quyết...

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em và người chăm sóc trẻ em nắm vững kiến thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

### THÁI THỤY

#### 61 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu

Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội phụ nữ ở Thái Thụy đã vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu 61 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hỗ trợ bình quân 270.000 đồng/tháng/trẻ.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí theo từng tháng, các cấp hội phụ nữ ở Thái Thụy thường xuyên động viên, thăm hỏi, chăm sóc, theo sát việc học tập và tặng quà cho các cháu vào dịp lễ, tết hay những lúc ốm đau. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục kết nối để hỗ trợ những trẻ em mồ côi khác, góp phần chung tay chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc, tiếp thêm nghị lực cho các em.

QUẢN PHƯƠNG

### KHEN THƯỞNG 76 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

thành lập ban đầu với 3.859 thành viên gia nhập, vốn điều lệ đạt 435 triệu đồng, vốn huy động đạt 1.785 triệu đồng, dự nợ cho vay đạt 3.039 triệu đồng, đến thời điểm 30/6/2023 toàn tỉnh có 85 QTDND hoạt động trên địa bàn 146 xã, phường, thị trấn, tăng 69 QTDND; tổng số thành viên 156.467 người, tăng 40,6 lần; tổng nguồn vốn đạt 13.545 tỷ đồng, tăng 6.954 lần, trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 12.412 tỷ đồng, tăng 6.954 lần; tổng dự nợ cho vay đạt 9.928 tỷ đồng, tăng 3.267 lần; chênh lệch thu nhập và chi phí đạt 77,7 tỷ đồng, tăng 655 lần so với năm 1994. Song song với công việc chuyên môn, hệ thống QTDND luôn ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tích cực trong công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2016 - 2022, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ 2,6 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo" các cấp, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, thềm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách..., đồng thời ủng hộ mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 2,1 tỷ đồng.

Thành công của hệ thống QTDND trong chặng đường 30 năm qua phải kể đến vai trò kết nối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống QTDND trong việc quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc và các phòng giao dịch cũng như đăng ký, điều chỉnh đăng ký kinh doanh và phát triển các dịch vụ. Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi



Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 1993 - 2023.

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống QTDND đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống QTDND trong việc quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc và các phòng giao dịch cũng như đăng ký, điều chỉnh đăng ký kinh doanh và phát triển các dịch vụ. Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi

nhánh tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến hoạt động của QTDND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các QTDND trên địa bàn; tạo điều kiện để Ngân hàng HTX Việt Nam Chi nhánh tỉnh tăng cường liên kết hệ thống QTDND, điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với QTDND gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản;

chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống QTDND thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là trong công tác huy động, cho vay, an toàn kho quỹ và quản lý ứn chỉ; tăng cường các giải pháp xử lý nợ xấu để thu hồi nợ phục vụ cho vay thành viên, góp phần lành mạnh tình hình tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động.

Tại hội nghị, 23 tập thể, 53 cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển hệ thống QTDND tỉnh Thái Bình giai đoạn 1993 - 2023 được tặng giấy khen của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

### Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập



Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Chiều ngày 24/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" năm học 2023 - 2024 trên địa bàn 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy.

Từ năm 2016 đến nay, chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" đã hỗ trợ 35 học sinh với số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hơn 500 triệu đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các cháu bằng tiền và hiện vật với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho gia đình 3 cháu con nuôi đồn biên phòng với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 10 cháu đã kết thúc chương trình đỡ đầu, đã và đang học đại học, cao đẳng.

Tại buổi trao quà, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao

20 chiếc xe đạp và tiền mặt với tổng trị giá 130 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

\* Sáng ngày 24/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt, tuyên dương con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện Kiến Xương có 3.784 học sinh là con công nhân viên chức lao động học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, 19 cháu đạt giải cấp quốc gia, 132 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 983 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 2.256 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 1.237 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Kiến Xương đã khen thưởng 111 học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên đạt

thành tích cao trong học tập của các cháu là con công nhân viên chức lao động. Công đó cũng thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

\* Sáng ngày 24/8, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức biểu dương, trao thưởng cho học sinh đạt thành



### NHÓM PHÒNG VIÊN

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao thưởng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi của huyện Kiến Xương.

tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có hơn 200 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại; hơn 5.000 hộ do người cao tuổi làm chủ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, huyện, xã. Nhờ kinh tế phát triển, nhiều hộ người cao tuổi có điều kiện đóng góp, ủng hộ địa phương xây dựng nông

thôn mới, phòng, chống dịch Covid-19, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhân dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Vũ Thư biểu dương, trao thưởng cho 10 người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023.

QUỲNH LƯU

### VŨ THƯ

#### Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Sáng ngày 24/8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Vũ Thư tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi và biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh

tế giỏi giai đoạn 2018 - 2023. Liên hoan thu hút 17 tiết mục với gần 200 người cao tuổi của 15 xã, thị trấn tham gia, với các thể loại: hát mới, hát chèo, múa,

ngâm thơ. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 11 giải A và 6 giải B cho các tiết mục.

Huyện Vũ Thư hiện có trên 21.000 người cao tuổi đang